

Số: 212 /BC-HĐND

Bình Long, ngày 21 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND thị xã đối với các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 02 Ban HĐND thị xã theo quy định của Luật; để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các quy định của pháp luật, kết quả giám sát của các đại biểu và của hai Ban HĐND, đối chiếu với nội dung của các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Hai Ban cơ bản thống nhất với nội dung, thể thức và bố cục các Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và các dự thảo Nghị quyết, đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số nội dung như sau:

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

### 1. Đối với UBND thị xã

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh - xã hội đã đề ra của UBND thị xã; cùng với sự tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp đã góp phần thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023 với nhiều chỉ tiêu ước thực hiện đạt và vượt.

UBND thị xã đã hoạt động đảm bảo các nguyên tắc của pháp luật; UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thị ủy, HĐND thị xã và Nhân dân trong thị xã, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo, năng động, quyết liệt trong quản lý, điều hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND Tỉnh, UBND thị xã. Trong quản lý, điều hành, UBND thị xã, Chủ tịch các Phó chủ tịch UBND thị xã và các ủy viên UBND thị xã luôn phát huy vai trò, trí tuệ của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên UBND thị xã, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch các Phó chủ tịch UBND thị xã, chủ động nắm chắc tình hình, vừa chỉ đạo xử lý kịp thời, nhạy



trọng tâm. Tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc; tăng cường sâu sát địa phương, cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp.

### **1.1. Tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách địa phương**

Tốc độ tăng trưởng năm 2023 ước thực hiện là 11,88%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) ước thực hiện năm 2023 là 10.607,12 tỷ đồng, đạt 100,45% so với kế hoạch (KH là 10.560 tỷ đồng). Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2023 ước thực hiện là 14.610,30 tỷ đồng, đạt 100,12% so với kế hoạch năm 2023 (KH là 14.593,19 tỷ đồng). Cơ cấu kinh tế: Nông – Lâm - Thủy sản: 8,68%, Công nghiệp-Xây dựng: 45,25%, Thương mại-Dịch vụ: 46,07% (KH năm 2023: Nông - Lâm - Thủy sản: 9,19%, Công nghiệp - Xây dựng: 45,71%, Thương mại - Dịch vụ: 45,10%).

Tổng thu NSNN thực hiện 11 tháng là 250 tỷ đồng, đạt 60% dự toán giao (417 tỷ đồng), bằng 21% so với cùng kỳ năm 2022 (1.175,951 tỷ đồng). Ước thực hiện thu NSNN năm 2023 là 309,211 đồng, đạt 74% dự toán tỉnh giao (417 tỷ đồng) và 74% dự toán thị xã giao (417 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng là 583,3 tỷ đồng, đạt 96% dự toán tỉnh giao (609,145 tỷ đồng) và đạt 53% dự toán thị xã giao (1.096,586 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 850 tỷ đồng, đạt 140% dự toán tỉnh giao (609,145 tỷ đồng) và đạt 78% dự toán thị xã giao (1.096,586 tỷ đồng).

**Về kinh tế:** Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại và dịch vụ chiếm ngày càng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang.

**Về văn hóa – xã hội:** Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn, người nghèo được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh; tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống, nhân cách, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đã đề ra.

Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, chính sách đồng bào dân tộc. Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, hạn chế như:

Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Tình trạng bệnh nhân có thể Bảo hiểm y tế đến khám và điều trị tại bệnh viện phải mua thuốc và vật tư y tế tại các nhà thuốc tư nhân (có hóa đơn, chứng từ mua) để điều trị nhưng chưa được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, mùi hôi phát sinh từ các hộ và trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để.

Tình trạng lao động thất nghiệp vẫn còn. Cải cách hành chính: Hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn trễ hạn, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, đô thị (08 hồ sơ, hiện đã giải quyết xong).

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung không ổn định làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn chậm so với tiến độ, chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn tồn tại, hạn chế; một số chỉ tiêu chưa đạt (19/21 chỉ tiêu; Thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công).

## **1.2. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nên có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện; Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với những hoạt động nêu trên, UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp đơn tố cáo, kiến nghị nào về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

## **1.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết.

Trong năm 2023 trên địa bàn thị xã phát sinh 04 đơn khiếu nại của công dân được UBND thị xã tiếp nhận giải quyết. Kết quả giải quyết 02 đơn: 01 đơn công dân khiếu nại sai và 01 đơn khiếu nại của công dân sau khi được hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật thì công dân đã tự nguyện rút khiếu nại. Còn 02 đơn còn trong thời hạn giải quyết.

Đối với đơn tố cáo: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn thị xã không phát sinh đơn tố cáo. Việc tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo: Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được Ban tiếp công dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xem xét phân loại và tiếp nhận đúng thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã Bình Long đã tiếp 226 lượt người, trong đó: Lãnh đạo thị xã tiếp 246 lượt người, trong đó: Lãnh đạo thị xã tiếp 224 lượt người, cán bộ tiếp thường xuyên 22 lượt người. Tổng số đơn thư tiếp nhận: 57 đơn (04 khiếu nại, 53 kiến nghị), đã giải quyết xong 02 khiếu nại, 46 kiến nghị, đang giải quyết 02 đơn khiếu nại, 07 đơn kiến nghị.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri: UBND thị xã đã tiếp nhận từ HĐND thị xã bao gồm 62 ý kiến, kiến nghị cử tri (trong đó: có 10 ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ 7; có 23 ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 9; có 13 ý kiến, kiến nghị sau kỳ họp thứ 9 và có 16 ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp thứ 11 HĐND khóa XII).

Kết quả thực hiện: đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan tham mưu UBND thị xã giải quyết 62/62 ý kiến đạt 100%.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tham mưu, giải quyết đơn kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

#### **1.4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí**

UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng; qua đó thủ trưởng đơn vị triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản có liên quan đến tiết kiệm chống lãng phí để toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực; đã triển khai thực hiện rà soát văn bản pháp quy, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thủ tục không gây lãng phí về thời gian và tiền bạc.

Nhìn chung các đơn vị luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định về thời gian làm việc, không xảy ra tình trạng đi trễ về sớm và làm việc riêng trong giờ làm việc.

Tuy nhiên tại một số đơn vị có triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng chưa thật sự hiệu quả, ý thức tiết kiệm của một số ít cán bộ công chức, viên chức chưa cao trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

#### **1.5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội**

Tình hình an ninh chính trị trong năm 2023 được giữ vững, ổn định, thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó đã kịp thời phát hiện và giải quyết, không để xảy ra bị động bất ngờ, diễn biến tình hình, vụ việc phức tạp.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được tăng cường, tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 03 người (So với cùng kỳ năm 2022, giảm 01 vụ, giảm 01 người chết, giảm 05 người bị thương).

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được tăng cường, đến ngày 30/11/2023; Trong kỳ xảy ra 50 vụ vi phạm pháp luật về TTXH (gồm các vụ đã khởi tố, các vụ không khởi tố chuyển xử phạt hành chính, tin báo tố giác tội phạm tạm đình và tin báo tố giác tội phạm đang điều tra), giảm 04 vụ (giảm 7,4%) so với năm 2022; tội phạm hình sự xảy ra 30 vụ, giảm 07 vụ (giảm 18,9%) so với năm 2022. Tội nạn xã hội: Tổng số 37 vụ, 131 đối tượng, *nhiều hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022*. Về kinh tế: Tổng số 39 vụ, 33 đối tượng (trong đó không có vụ việc về buôn lậu, trốn thuế, không có án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), *nhiều hơn 01 vụ so với năm 2022*. Về tham nhũng, chức vụ: Trong kỳ không phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật về tham nhũng, chức vụ. *So với cùng kỳ năm 2022 giảm 01 vụ*. Về môi trường: Phát hiện 30 vụ 30 đối tượng, *ít hơn 18 vụ so với cùng kỳ năm 2022*. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Tổng số 23 vụ, 41 đối tượng, *nhiều hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022*.

### **\* Đánh giá chung**

Công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã đều chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật, do đó kết quả kinh tế- xã hội của thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất của từng ngành đều tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đa dạng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tai nạn giao thông giảm hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn, hạn chế như:

Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn chậm, chưa đảm bảo nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân. Tình trạng bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế đến khám và điều trị tại bệnh viện phải mua thuốc và vật tư y tế tại các nhà thuốc tư nhân (có hóa đơn, chứng từ mua) để điều trị nhưng chưa được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải; các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chưa được đầu tư hoàn thiện, mùi hôi phát sinh từ các hộ và trang trại chăn nuôi chưa được xử lý triệt để.

Cải cách hành chính: Hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn trễ hạn, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, đô thị (08 hồ sơ, hiện đã giải quyết xong).

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, nguồn cung không ổn định làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình xây dựng cơ bản, công tác giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn chậm so với tiến độ, chỉ tiêu đề ra; công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn tồn tại, hạn chế; một số chỉ tiêu chưa đạt (19/21 chỉ tiêu; Thu, chi ngân sách và giải

Tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực ngoài nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan như: một số cơ quan chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; chậm đổi mới, chưa thực sự chủ động phối hợp trong công tác tham mưu, nhất là trách nhiệm, vai trò người đứng đầu; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan còn thiếu quyết liệt.

## **2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã**

Với những số liệu được trình bày trong Báo cáo đối chiếu với các quy định và tình hình thực tiễn 02 Ban HĐND nhận định về hoạt động của các cơ quan như sau:

### **2.1. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân**

Trong năm 2023, Viện KSND thị xã đã hoàn thành 93 chỉ tiêu nghiệp vụ (trong đó có 21 chỉ tiêu vượt mức và 46 chỉ tiêu hoàn thành) và 26 chỉ tiêu không phát sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 100%; Không có vụ án nào phải hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội. Chất lượng tranh tụng, phát biểu của KSV tại các phiên tòa, phiên họp nâng lên, đề xuất quan điểm có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Nhiệm vụ kiểm sát các hoạt động tư pháp được chú trọng không xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót, kịp thời ban hành 13 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Ngoài ra VKX còn chủ động chỉ đạo triển khai việc thực hiện thí điểm 02 vụ án “báo cáo án theo sơ đồ tư duy kết hợp số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để đảm bảo sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh luận; Tổ chức 16 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm; 08 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm; lãnh đạo Viện KSND thị xã tham gia xét xử 08 phiên tòa hình sự.

### **2.2. Hoạt động của Tòa án nhân dân**

Trong năm 2023, TAND thị xã Bình Long đã giải quyết 602/620 vụ, việc đã thụ lý các loại (tạm đình chỉ 05 vụ), đạt tỷ lệ 97,1% (trong đó án tố tụng giải quyết 260/278 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 93,5%; án hoà giải đối thoại đã giải quyết 342/342 vụ, việc đã thụ lý các loại (trong đó có 183 Quyết định công nhận), đạt tỷ lệ 100%).

Trong năm, TAND thị xã Bình Long đã tổ chức được 15 phiên tòa trực tuyến, các phiên tòa đều được tổ chức đúng theo quy định, trong suốt quá trình phiên tòa diễn ra phiên tòa không gặp bất kỳ trở ngại về kỹ thuật, đường truyền, cũng như chất lượng âm thanh, hình ảnh.

Trong kỳ, TAND thị xã Bình Long tổ chức 14 phiên tòa rút kinh nghiệm, bình quân mỗi Thẩm phán tổ chức 2,8 phiên tòa.

Trong năm, Tòa án nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại,

tổ cáo, công tác xây dựng ngành được quan tâm, chú trọng. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Hầu hết các chỉ tiêu của hệ thống tòa án đều đạt, riêng tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai đứng tên đồng sở hữu tài sản, về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn còn chậm, do tính chất phức tạp của vụ án và nguyên nhân khách quan đến từ bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nơi cư trú, không chấp hành việc triệu tập làm việc của Tòa án, gây khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát trong việc khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử: 01 kiến nghị về việc giao Bản án, Quyết định trễ hạn. TAND thị xã Bình Long tiếp thu và khắc phục.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long vẫn đảm bảo thời gian giải quyết đúng theo thời hạn luật định.

### **2.3. Chi cục Thi hành án dân sự**

Ngành Thi hành án dân sự thị xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác thi hành án bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án chính xác số việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành. Tổng số giải quyết là 628 việc, số ủy thác 03 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 01 việc, tổng số phải thi hành 624 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 478 việc, số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 141 việc, số việc hoãn là 05 việc.

Thi hành xong là 409 việc, giảm 103 việc (Giảm 20,11%) so với cùng kỳ năm 2022; đạt tỷ lệ 85,56%, thấp hơn chỉ tiêu năm 2022 là 2,56%, vượt 2,06% so với chỉ tiêu giao; số việc chuyển kỳ sau 215 việc, giảm 06 việc (giảm 0,7%) so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả cuối năm 2023 đã hoàn thành chỉ tiêu mà Cục Thi hành án dân sự giao (85,56% về việc và 47,49% về giá trị). Mỗi cán bộ, chấp hành viên luôn nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với công tác thi hành án dân sự.

Việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác thi hành án đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật không để phát sinh các điểm nóng. Việc rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự được thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Chi cục triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế đó là: Lượng việc chuyển kỳ sau tuy có giảm hơn so với năm 2022 (giảm 06 việc) tuy nhiên về tiền ngày một tăng cao (tăng hơn 8 tỷ). Sự phối hợp giữa Cơ quan thi hành án với một số cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án đôi lúc chưa được kịp thời còn chậm so với quy chế phối hợp.

Nguyên nhân chủ quan: Một số Chấp hành viên chưa quyết liệt trong việc xử lý tài sản.

Nguyên nhân khách quan: Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, phần lớn người phải thi hành án tìm cách trốn tránh, chây ì, thậm chí chống đối quyết liệt việc thi hành án. Tình hình thị trường bất động sản hiện nay tụt giảm, không bán được, không có người mua. Vì vậy, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả giải quyết việc thi hành án. Việc xác minh, đo vẽ thửa đất, xác định vị trí ranh giới, hiện trạng tài sản còn nhiều khó khăn, gây mất nhiều thời gian trong việc giải quyết. Một số vụ việc cơ quan thi hành án dân sự đã ban hành quyết định cưỡng chế, đã xây dựng kế hoạch gửi cho công an thị xã nhưng công an tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch phối hợp bảo vệ cưỡng chế. Vì vậy chi cục thi hành án dân sự thị xã chưa tiến hành kê biên được. Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến kết quả thi hành án, dẫn đến khó khăn trong việc xử lý tài sản là quyền sử dụng đất.

## **II. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

Tại kỳ họp này hai Ban HĐND đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND - UBND thị xã trình kỳ họp, sau khi xem xét hai Ban có ý kiến như sau:

Ngoài các ý kiến đã nêu trong Báo cáo thẩm tra của hai Ban thì hai Ban nhất trí với nội dung dự thảo các Nghị quyết, các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và sát với tình hình thực tế của địa phương.

Các Nghị quyết được xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý, thể thức văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết là cơ sở để UBND thị xã có kế hoạch chỉ đạo, điều hành đưa ra các giải pháp thực thi pháp luật, thu - chi ngân sách có hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2024.

Đồng thời các Nghị quyết là cơ sở để Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA HAI BAN**

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả trong năm 2024, hai Ban đề nghị UBND và VKSND, TAND, THADS thực hiện một số vấn đề cơ bản sau:

### **1. Đối với UBND thị xã**

Thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Xây dựng Chương trình công tác năm 2024 bám sát, tuân thủ theo Chương trình làm việc của Thị ủy, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND thị xã và các Ban của HĐND thị xã bảo đảm chất lượng, phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch



UBND thị xã giao, nhất là những đề án, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 03/10/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy nhanh tiến độ đầu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thị xã. Đề ra giải pháp đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế công lập.

Thường xuyên nắm diễn biến thị trường lao động để có giải pháp giải quyết việc làm, tăng thu nhập của người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, chủ động xây dựng kế hoạch để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực xuất hiện các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm nhằm đến thế hệ trẻ là trẻ em (bao gồm: tình trạng xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em), bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ma túy... Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các địa phương Tham mưu UBND thị xã đề ra các giải pháp hữu hiệu để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, vướng mắc nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt, đảm bảo chất lượng các nội dung trình HĐND thị xã tại kỳ họp chuyên đề và thường lệ. Đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát của HĐND thị xã và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri.

Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra về lĩnh vực môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, trong đó chú trọng thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06/CP); tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới; chú trọng công



tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt động văn hoá, thể thao; tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết.

Tăng cường các giải pháp giảm thiểu tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có những biện pháp phòng ngừa kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không để lây lan tái phát; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa, bão.

Duy trì công tác tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

## **2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã**

Ngoài việc đề nghị yêu cầu khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế đã thể hiện trong các Báo cáo, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã thực hiện tốt các vấn đề sau:

### **2.1. Kiến nghị chung**

Việc xây dựng các báo cáo trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã cần chú ý ngoài các hướng dẫn của ngành cần phải tuân thủ theo thể thức đã quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Nội dung báo cáo ngoài các chỉ tiêu của cấp trên theo ngành dọc cần thêm phần đánh giá nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết cấp ủy Đảng và HĐND tại địa phương.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản được cấp, đảm bảo đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục

những hạn chế trong công tác. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan tại địa phương trong công tác của ngành.

## **2.2. Kiến nghị đối với từng ngành**

### **2.2.1. Viện kiểm sát nhân dân thị xã**

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo yêu cầu Nghị quyết 96/2019/QH14 và Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội. Thực hiện nghiêm các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Ngành về cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát hiện các vi phạm, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh khắc phục.

Nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự và dân sự. Thường xuyên kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị mà Viện kiểm sát đã phát hiện và có kiến nghị.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn, có biện pháp khắc phục hạn chế nêu trên để công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt kết quả cao. Tăng cường phối hợp kiểm sát trong công tác phòng ngừa tội phạm và điều tra, xét xử các loại án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

### **2.2.2. Tòa án nhân dân thị xã**

Tăng cường triển khai thực hiện tốt Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án, hỗ trợ hòa giải viên thực hiện tốt việc hòa giải đối thoại, nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại Tòa án.

Tăng cường các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục việc gửi trễ các văn bản tố tụng, nhất là gửi trễ bản án đến Viện kiểm sát nhân dân và những người tham gia tố tụng.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị, trọng tâm là tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của của các cơ tư pháp, chất lượng xét xử tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Tổ chức xét xử kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh; Chú trọng 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Phối hợp với các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân trong việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

### 2.2.3. Chi cục thi hành án dân sự thị xã

Thực hiện tốt công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan Công an trong việc thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.

Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Kịp thời, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, từng cán bộ phải kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ, qua đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác chuyên môn; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, nhất là liên quan đến thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; hạn chế tình trạng có đơn thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị; phối hợp với các ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ chung tại địa phương. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại của ngành Thi hành án dân sự; đảm bảo việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật các vụ việc đủ điều kiện thi hành án; nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành.

Trên đây là kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND thị xã đối với các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định. /

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND – UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Duân Quang*